

# Gỡ khó về thuế và hải quan CHO DN CHÂU ÂU

Đây là nội dung chủ yếu của buổi Tọa đàm “Các chính sách thuế và hải quan với hoạt động của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam” do Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức sáng 29/10, tại Hà Nội.

 MINH ĐỨC

Theo đại diện EuroCham, thời gian qua các cơ quan thuế Việt Nam đã thực hiện những bước cải cách căn bản trong nhiều lĩnh vực, đã giải quyết những vấn đề mà EuroCham đưa ra trong năm 2009. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc mà nhiều thành viên của EuroCham đang gặp phải, điển hình là thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế.

Bày tỏ về vấn đề này, ông Thomas Grunzke - đại diện Ban lãnh đạo EuroCham đánh giá cao những thay đổi đã đạt được từ kết quả Đề án 30 của Chính phủ liên quan đến những văn bản và các lợi ích thỏa thuận. Ông cho rằng, việc áp dụng mức thuế 0% trong dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa như Công văn 3055 của Bộ Tài chính ngày 15/3/2010 là một bước rất tích cực trong việc xử lý các dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn. Do đó, có nhiều dịch vụ liên quan là một phần quan trọng trong vận tải hàng hóa quốc tế, như: phí lưu trữ tài liệu, phí cập bến quá hạn, phí chậm trễ, phí dọn dẹp container, những chi phí tại cảng... cũng cần được áp dụng mức thuế suất 0% như ở các nước khác.

Các DN cũng đưa ra một số kiến nghị liên quan tới thuế nhà thầu, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, vấn đề khấu trừ chi phí cho quảng cáo, khuyến mại và phí bảo hiểm cho nhân viên, cũng như bù trừ lỗ và chuyển giá... Đối với chi phí quảng cáo và khuyến mại, các DN đề xuất Bộ Tài chính coi đây như

một khoản chi phí kinh doanh thông thường và được khấu trừ toàn bộ khi kê khai thuế thu nhập DN.

EuroCham cũng đề nghị Chính phủ cân nhắc việc cho phép các công ty liên quan trong cùng một tập đoàn sử dụng những khoản lỗ của các thành viên này để trừ vào khoản lợi nhuận từ các thành viên khác trong cùng một tập đoàn; xem xét loại bỏ thuế nhà thầu trên phần lãi vay để giảm chi phí, nhất là đối với các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Đồng thời, mong muốn cơ quan thuế sẽ sớm tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các quy trình và thủ tục trong thanh tra giá chuyển nhượng, cũng như tăng tần suất và tập trung hơn đến kiểm tra chuyển giá trong thời gian tới.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp từ phía DN, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trả lời các câu hỏi liên quan mà các DN đưa ra. Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Tài chính luôn sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, đối với vấn đề thuế giá trị gia tăng trong vận tải quốc tế, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Điều 3 Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 2/6/2009 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về các dịch vụ của ngành hàng hải (áp dụng thuế suất 0%). Do đó, đề nghị EuroCham có ý kiến cụ thể để Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung Thông tư 112/2009/TT-BTC. Về bù trừ lỗ cho DN, Thứ trưởng Bộ Tài chính giải thích rõ, Luật



Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định DN có nhiều ngành nghề kinh doanh thì được bù trừ lỗ lãi giữa các hoạt động với nhau, còn các công ty thành viên trong một tập đoàn thì nếu hạch toán độc lập phải xác định nghĩa vụ thuế riêng biệt. Thứ trưởng cũng cho rằng, kiến nghị về định giá hải quan của EuroCham là rất xác đáng và Bộ Tài chính sẽ sớm có những điều chỉnh (muộn nhất là tháng 12 năm nay) để đưa quy định đến sát thực tiễn hơn và tạo thuận lợi cho DN.

Một vấn đề nữa cũng được các DN quan tâm, đó là thỏa thuận giá trước (Advance Pricing Agreements - APPs). EuroCham cho rằng, các cơ quan thuế Việt Nam nên cân nhắc đến việc thực hiện một số thủ tục chính thức về APPs và những hướng dẫn cho thủ tục đó nhằm duy trì môi trường đầu tư mang tính cạnh tranh và hấp dẫn, đồng thời giảm chi phí kiểm tra thuế. Các DN cũng mong muốn hệ thống thuế nên áp dụng những hướng dẫn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) một cách đầy đủ nhất, nhằm mang lại lợi ích từ những thủ tục chi tiết và nâng cao tính ưu đãi cho các công ty đa quốc gia. Các DN châu Âu cũng bày tỏ quan điểm nên hủy bỏ Thông tư 133 (về Hiệp định chống đánh thuế hai lần), mà thay vào đó chỉ nên áp dụng Thông tư 60 (hướng dẫn thi

QUAN  
HẦU ÂU TẠI VIỆT NAM

THE OPERATIONS  
VIETNAM



Ảnh: TTXVN

hành một số điều của Luật Quản lý thuế) làm hướng dẫn thống nhất liên quan đến mọi hiệp định thuế. Ghi nhận sự đóng góp này, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đồng ý với ý kiến bỏ Thông tư 133, những gì còn giá trị sẽ chuyển sang Thông tư 60 và tiếp tục thảo luận với DN để chỉnh sửa theo hướng đơn giản hoá theo Đề án 30 của Việt Nam và không trái với thông lệ quốc tế.

Ngoài những vướng mắc trên, thì việc giới hạn thời gian hồi tố cũng là vấn đề được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Theo EuroCham, hiện nay quy định về hồi tố được hiểu là không giới hạn. “Khi cân nhắc quyết định đầu tư vào Việt Nam, vấn đề này cũng dẫn đến sự không rõ ràng: liệu nghĩa vụ thuế có thể bị kéo dài bao lâu trong quá khứ. Vì thế, cơ quan thuế

không nên truy thu quá thời điểm 5 năm về trước với những trường hợp trốn thuế mà thay vào đó nên giới hạn thời gian hồi tố là 5 năm cho việc thanh tra nghĩa vụ thuế” - đại diện của EuroCham kiến nghị.

Về vấn đề hồi tố trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính cho rằng, theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế có thời hiệu xử phạt là 5 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước.

Kết thúc buổi tọa đàm, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, ngoài các buổi đối thoại định kỳ, Bộ Tài chính sẵn sàng giải đáp các vướng mắc của DN. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính sẽ tập hợp nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền cao hơn để giải quyết và sửa đổi cho phù hợp. Đại diện ban lãnh đạo EuroCham cảm ơn sự trao đổi chân thành và cởi mở của Bộ Tài chính và cam kết, các DN châu Âu sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong quá trình ban hành, sửa đổi các văn bản pháp quy ■



Đại diện các DN châu Âu thảo luận bên lề hội nghị

Ảnh: ST

**Hà Nội:**

**Hơn 4400 doanh nghiệp khai thuế qua mạng**

10 tháng đầu năm 2010, song song với nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai thành công các đề án cải cách TTHC thuế. Đặc biệt đề án khai thuế qua internet, sau 4 giai đoạn thực hiện đã đem lại hiệu quả khả quan.



Kết thúc kỳ nộp tờ khai tháng 10/2010, đã có gần 3.200 doanh nghiệp giai đoạn IV được cơ quan thuế cấp mới tài khoản sử dụng hệ thống, khoảng 3.000 doanh nghiệp kịp hoàn thành việc đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng và trên 2.800 doanh nghiệp gửi tờ khai thành công, đúng hạn, đạt tỷ lệ trên 94%. Với tổng số 4.400 doanh nghiệp thuộc 4 giai đoạn, đã có trên 4.100 doanh nghiệp gửi tờ khai qua mạng thành công, đúng hạn, chiếm tỷ lệ 93%. Tại một số địa bàn, do số lượng doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký khai thuế qua mạng lớn, vượt quá khả năng hỗ trợ phục vụ trong tháng 10, cơ quan thuế đã thông báo để doanh nghiệp chuyển sang thực hiện bổ sung trong các tháng tiếp theo.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc hỗ trợ đối với trên 4.400 DN thuộc 4 đợt triển khai duy trì thực hiện tốt, đồng thời tuyên truyền, tiếp nhận, hướng dẫn bổ sung các DN có nhu cầu và mong muốn thực hiện khai thuế qua mạng trên toàn địa bàn thành phố.

**Trần Hiệu**